



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองวัวซอ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยตระหนักเห็นว่า ปัญหาโรคติดต่อเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดต่อหลายชนิด เนื่องจากเชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น เจริญเติบโตได้รวดเร็ว สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและเร็ว เช่น โรคติดต่อทางระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคติดต่อที่มีเย็บเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิกกา โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคติดต่ออื่น ๆ โดยประชาชนจะต้องทราบถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค การดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่จะต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์ จึงจะมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมกันป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดโรคติดต่อในชุมชนได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองวัวซอ จำนวน ๖๐ คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ โดยโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่องานได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองวัวซอมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองวัวซอให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองวัวซอ จำนวน ๖๐ คน ได้เดินทางมาเข้ารับการอบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองวัวซอเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญในปัจจุบัน” “โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ” “โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ” “โรคติดต่อที่มีเย็บเป็นพาหะ” “โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ” และ “โรคติดต่ออื่น ๆ”

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองวัวซอ จำนวน ๖๐ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคติดต่อ และสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนได้ รวมไปถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบอย่างถูกต้อง

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลหนองวัวซอสามารถพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่มีแนวทางการป้องกันโรคติดต่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่ออย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการสาธารณสุข มีสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในภารกิจของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ โดยประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านภารกิจหลัก หรือด้านงบประมาณหรือด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

